

โครงการสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง

(Total Innovation Management Enterprise; TIME)

ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลทั่วไป	เป้าหมาย	เงื่อนไข	ประโยชน์ที่ได้รับ	ข้อมูลติดต่อ
<p>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)</p> <p>หน่วยงานร่วมดำเนินงาน</p> <p>1) สถาบันการศึกษา</p> <p>2) สถานประกอบการ</p>	<p>1) การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร</p> <p>3) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>4) ดำเนินการผ่านการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งนักศึกษาจะวิเคราะห์ช่องว่าง และโอกาสในการพัฒนาสถานประกอบการแล้วนำมาศึกษาวิจัยผ่านการทำวิทยานิพนธ์โดยมีผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมและหัวหน้างานให้คำปรึกษา</p>	<p>1) สถานประกอบการขนาดกลางที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่</p> <p>2) ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง</p> <p>3) ต้องการสร้างมาตรฐานในกระบวนการทางอุตสาหกรรม</p>	<p>1) สถานประกอบการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษา</p> <p>2) สถานประกอบการทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3) จัดการเรียนและการฝึกทักษะการทำงานตามกระบวนการ RDI QS ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร</p> <p>4) นักศึกษาปฏิบัติงานควบคู่กับการวิจัยในสถานประกอบการตามโจทย์วิจัยที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะเวลา 2 ปี</p>	<p>1) ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่สถานประกอบการ</p> <p>2) สถานประกอบการได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการดำเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 300 ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย หรือการจัดฝึกอบรมหรือฝึกการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 200 ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย</p>	<p>สถานประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :</p> <p>STEM One-Stop Service</p> <p>Email: stemplatform@nxpo.or.th</p>

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม/ คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร
 กองประสานและพัฒนาระบบจัดการลงทุน (BOI)